



นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

จากการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัทอ่าพลฟู๊ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กร โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ ข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะกรรมการและผู้บริหารขององค์กร ที่ตระหนักถึงความสำคัญ ของการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแล กิจการที่ดีขององค์กร พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยง ด้านคอร์รัปชันเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กร สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันก็ลด อุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลกำไร การปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากผู้ลงทุนและ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี เสริมสร้างความเชื่อมั่นและ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานกำกับดูแล บริษัทสมาชิก พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้ง เพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันกับองค์กรอื่นในภูมิภาคและของโลก และสนับสนุนการดำรงอยู่อย่าง ยั่งยืนขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติ สากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดย นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการ ดำเนินงานขององค์กรรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง
- มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันจากการดำเนินงานของ องค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

/สนับสนุนให้บุคลากร...



บริษัท อัมพลฟู๊ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
AMPOL FOOD PROCESSING LTD.

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

จรีพร เทพผดุงพร

(นางจรีพร เทพผดุงพร)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

15 / 2 / 59

ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร

(ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร)

กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

15 / 2 / 59